

ที่ ศธ ๐๔๑๖๘/๑๕๕๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต ๓ ตำบลก้งแอน  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ที่ว่าง สายงานการสอน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ  
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง สายงานการสอน จำนวน ๑ ชุด  
๒. ตารางการพัฒนา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำจังหวัด โดยจะดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่  
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอแจ้งให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ดำเนินการ  
ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ <http://personnel.obec.go.th>
๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้ารับการพัฒนาตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น  
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโรงเรียนต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉลิต สาโยธา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โทร. ๐๔๔ ๕๕๒๓๕๑  
โทรสาร ๐๔๔ ๕๕๒๐๕๒

รายชื่อผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง (สายงานการสอน)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสุท้าน กมุติธา	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านโชค (ปราสาท)	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๒	นางนภิศ ประสานสุข	ครูชำนาญการพิเศษ	อมรินทร์วารีย์	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๓	นายจ๋านง เจริญศิริ	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านโพธิ์กอง	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๔	นายวิชัย ศิริบุรณ์	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านศรีนวล	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๕	นายจันทร์แก้ว นฤสาร	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านขอนแก่น	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๖	นายอุทัย อภัยพจน์	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านโพหนอง	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๗	นายจรัสศักดิ์ สุจินพรัหม	ครูชำนาญการ	บ้านหนองหว่า	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๘	นายปฐมพงศ์ ทีดี	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านกุง	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๙	นายบุญรัตน์ คำเลิศ	ครูชำนาญการ	บ้านอำปี้ล	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๐	นางอรพันธ์ จอมเกาะ	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านรุน	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๑	นางนวลฉวี สุขตาม	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านสองสะโอม	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๒	นางวิภาดา สายเสมา	ครูชำนาญการ	บ้านสะพานหัน	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๓	ว่าที่ ร.ต.วิชรพล บุตรศรี	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านเจ้าคุณ	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๔	นางบุญลักษณ์ ทองแก้ว	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านกระวัน	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๕	นางก่องสกุล สุขแสง	ครูชำนาญการพิเศษ	จัดสรรที่ดินสงเคราะห์	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๖	นางรัชนิกร พุนทรัพย์	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านอวอก	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๗	นางสายบัว ฉิมพินิจ	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	
๑๘	นางนิลุบล บุตรโสม	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านตรวง	สพป.สุรินทร์ เขต ๓	

(นายพงษ์พิทักษ์ สหัชชาติ)

ผู้รับรองข้อมูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล